



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ของขวัญปีใหม่ 63

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่วัดเนินพระ จ.ระยอง ในโครงการสาธารณสุขร่วมใจเพื่อพระสงฆ์ไทยสุขภาพดี ปี 2563 ซึ่งกรมการแพทย์จัดเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการทางการแพทย์พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร 100,000 รูปทั่วประเทศ ให้บริการแห่งแรกที่เขตฯ 6 รพ.ระยอง มีบริการตรวจโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็ง โรคทางจักษุ ทันตกรรม ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฝังเข็มเพื่อรักษาและฟื้นฟู นอกจากนี้ จะรวบรวมข้อมูลจัดทำสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐานข้อมูลด้านสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อนำมาวางแผนเชิงนโยบายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ต่อไป พร้อมทั้งให้พ.สงฆ์จัดตั้งกองทุนดูแลสุขภาพพระสงฆ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, ทิวช่อง Thaipbs, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ Thaipbs, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เปิดให้บริการตรวจยีน HLA-B*5801 ในผู้ป่วยโรคเกาต์รายใหม่ก่อนเริ่มยาลดกรดยูริกหรือเริ่มยามาไม่เกิน 2 เดือน จำนวน 10,000 รายฟรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 สามารถส่งตรวจได้ที่กรมฯ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ โดยสถานบริการที่ต้องการส่งตัวอย่างตรวจให้ทำหนังสือถึงกรมฯ ระบุว่า “ขอส่งตัวอย่างตรวจเข้าโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563 จากกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชน” เพื่อยกเว้นค่าบริการการตรวจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ โทร.0 2951 0000 ต่อ 98095-6

ศูนย์ One Stop Service คนพิการ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จแห่งแรกที่รพ.ระยอง โดยในปี 2563 จะขยายให้บริการครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ การจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความพิการและการปรับตัว การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การหาผู้ช่วยเหลือคนพิการ การประเมินและฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การรับเบี้ยสงเคราะห์ การกู้ยืมกองทุนสนับสนุนคนพิการ โดยดำเนินการในรพศ./รพท.จังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล คณะที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า ให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย มีแพทย์ที่ผ่านการอบรม 6 คน ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 4 คน และเภสัชกร 5 คน บริการผู้ป่วย 9 กลุ่มโรค โดยแผนปัจจุบัน ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่ต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็ง ส่วนแผนไทยให้บริการเพื่อช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลม อัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้าชาหรืออ่อนกำลัง

อากาศหนาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77khaoded

-เสนอข่าว นพ.ไพจิตร วราชาติ ประธานคณะที่ปรึกษารมช.สธ. เดินทางมามอบผ้าห่มพร้อมยารักษาโรค แก่ชาวบ้านบ้านสะไล จ.น่าน กว่า 170 ครอบครัว ณ โรงเรียนตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นพ.ติเรก สุดแดน รักษาการ นพ.สสจ.น่าน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานของศาลาพระราชทาน โรงเรียน ตชด.ฯ และร่วมรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานจากเจ้าหน้าที่

กระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ ntiontv

-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดพืชกระท่อมยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อดี-เสียของการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีแนวโน้มสูงว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายของสธ. คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ส่วนกฎหมายของป.ป.ส.ไม่ต้องแก้ไข เนื่องจากร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดโดยเฉพาะกระท่อมได้ โดยช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ป.ป.ส.ได้ทำโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทย ใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ ม.สงขลานครินทร์ และทดลองวิจัยการใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวัน ปลูกในพื้นที่ควบคุม 1,450 ต้น หากมีการปลดล็อคกระท่อม ป.ส.จะประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถเสพกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และสามารถให้พืชกระท่อมในวิถีชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดทำธรรมเนียมดูแลเพื่อควบคุมพืชกระท่อม อนุญาตให้ชาวบ้านปลูกพืชกระท่อมได้ครอบครัวยุคละไม่เกิน 3 ต้น ติด QR CODE ทุกต้น มีคณะกรรมการออกสำรวจทุก 3 เดือน กำหนดพื้นที่ให้เสพใบกระท่อมโดยเฉพาะ รวมทั้งห้ามเยาวชนนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์</p>	
<p>การดำเนินงานของ รมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : เพจ gossipสาสุข -โพสต์ข้อความว่า ผ่านมาแล้ว 5 เดือน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ยังขับเคลื่อนนโยบายใหญ่ๆ ไม่คืบหน้า นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ รพ.ส่งจ่ายน้ำมันกัญชาน้อย เพราะในทางการแพทย์ช่วยได้ไม่กี่โรค แต่การโปรโมटकัญชากลับทำให้ตลาดมืดเฟื่องฟู มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรพ.เพิ่มขึ้นกว่า 100 เท่าเนื่องจากใช้น้ำมันกัญชาไม่ถูกต้อง หรือได้รับผลข้างเคียงจากน้ำมันกัญชา ขณะที่การวิจัยหรือการส่งเสริมกัญชากลายเป็นงานของข้าราชการประจำ ซึ่งปัญหาคือทั้งปลัด สธ.และข้าราชการรู้ว่ากัญชาไม่ได้รักษาได้ทุกอย่าง หากจะเดินหน้าต่อ รมว.สธ.ต้องดันการตั้งสถาบันกัญชาเพื่อมาดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพรพ. ที่มีนพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นที่ปรึกษา เรื่องเด่น ๆ เช่น การรับยาที่ร้านยา หรือการจัดระบบห้องฉุกเฉินสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จริง แต่มีปัญหาในระดับปฏิบัติเนื่องจากไม่มีรัฐมนตรีไปคอยเร่งรัดและข้าราชการคงรู้สึกว่าจะไม่ใช้หน้าที่ ทำให้เรื่องล่าช้า ผ่านมา 2 เดือน หลายจังหวัดมีผู้ป่วยรับยาที่ร้านไม่ถึง 10 คน รวมทั้งประเทศประมาณ 1,500 คน ส่วนห้องฉุกเฉิน ยังติดเรื่องจำนวนแพทย์ฉุกเฉินและเตียงประมาณที่ยังไม่ถึง สสจ./รพ. คำแนะนำจากคนในกระทรวงคือ รมว.สธ.ต้องทำงานหนักกว่านี้ หรือหาทีมงานที่ไวใจได้มากกว่านี้ และหากบทบาทรัฐมนตรียังคงเป็นแบบนี้ แสดงว่าสธ.ไม่จำเป็นต้องให้ระดับหัวหน้าพรรคมาเป็นรัฐมนตรี เพราะนักการเมืองคนไหนก็สามารถทำแบบเดียวกันได้ 5 เดือนแรกของนายอนุทิน คนในสธ.จึงให้คะแนนแค่ 5 เต็ม 10</p>	
<p>ระบบร้องเรียนละเมิดสิทธิด้านเอดส์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกลไกการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ (Crisis Response System : CRS) ในพื้นที่ต้นแบบ 14 จังหวัด ให้ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิด้านเอดส์และเพศสภาวะ เช่น ถูกบังคับตรวจเอชไอวี ถูกเปิดเผยผลเลือด ถูกกีดกัน/เลือกปฏิบัติ เป็นต้น ร้องเรียนผ่าน www.crs.ddc.moph.go.th จากนั้นเรื่องจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้เข้ามาจัดการเหตุได้รวดเร็ว เตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป</p>	
<p>ต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ -เสนอข่าว นพ.รศศ รัชชนิษฐ์วิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ภายใน 27 ธ.ค. 2562 สถานพยาบาลที่ใบอนุญาตประกอบกิจการครบ 10 ปี ต้องต่ออายุใบอนุญาตที่กรมฯ หรือสสจ.ในพื้นที่ หากไม่ยื่นคำขอภายในกำหนด เมื่อพ้นปี 2562 จะถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสถานพยาบาลทันที ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานพยาบาลที่ต้องต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นปี 2562 แบ่งเป็น รพ.เอกชน 15 แห่ง จาก 380 แห่งทั่วประเทศ และคลินิก 253 แห่ง จาก 5,997 แห่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ</p>	
<p>อาหารเลี้ยงปีใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า อาหารกินเลี้ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก ผู้ประกอบอาหารต้องเลือกซื้อและปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง หรือปรุงด้วยความร้อน 70 องศา ในเวลา 5 -10 นาที ซึ่งสามารถทำให้พยาธิและเชื้อโรคตายได้ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคพยาธิสัตว์ติด รวมทั้งการปนเปื้อนเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดโรค อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ</p>	
<p>การเจาะคอ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเจาะคอเป็นหัตถการรูปแบบหนึ่ง แพทย์จะผ่าตัดใส่ท่อหลอดลมคอเพื่อสร้างทางติดต่อระหว่างหลอดลมกับผิวหนังบริเวณด้านหน้าของลำคอ ทำให้อากาศสามารถผ่านเข้าสู่ปอดโดยไม่ผ่านช่องจมูกและลำคอส่วนบน เพื่อบรรเทาอาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือในการดูแลเสมหะ และป้องกันการสำลักในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน หรือผู้ป่วยที่มีเสมหะมาก ไม่สามารถไอออกเองได้ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจนานกว่า 2-3 สัปดาห์ ควรได้รับการเจาะคอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวช สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newstv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ เผยว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้พัฒนาคุณภาพบริการในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางจิตเวช อาทิ การเพิ่มเครื่องมือรักษาผู้ป่วยจิตเวชด้วยไฟฟ้า การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินในโครงการสมาร์ท เซอร์วิส และยังเน้นการดูแลด้านอาหารผู้ป่วยให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นร้อยละ 3 ดี คือ ดีต่อสุขภาพ ดีลดโรค รสชาติอร่อยดีและเค็มน้อย เพื่อไม่ให้เกิดโรคทางกายซ้ำซ้อนโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ ตั้งเป้าหมายภายในปี 2563 จะควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยจิตเวชทั้งที่ป่วยทางใจอย่างเดียวและป่วยโรคทางกายให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 และสร้างความพึงพอใจผู้ป่วยและญาติไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลส่งเสริมอาหารรสชาติอร่อย เค็มน้อย สะอาด ในร้านจำหน่ายอาหารภายในรพ.ด้วย</p>	-
<p>ภาวะพิษกาเฟอีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai</p> <p>-เสนอบทความ อย.ระบุงการร่างกายได้รับปริมาณกาเฟอีนมากเกินไป จะเกิดภาวะพิษกาเฟอีน ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป มีอาการกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ สับสน หัวใจเต้นแรงและเร็ว ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ ปวดท้อง และหากได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจถึงแก่ชีวิตได้ ปกติไม่ควรได้รับกาเฟอีนเกินวันละ 200 มก. ทั้งนี้ ชามีคาเฟอีนประมาณ 24-76 มก./500 ml. กาแฟมีประมาณ 74-212 มก./180 ml. น้ำอัดลม มีประมาณ 38-46 มก./355 ml. ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม พร้อมกัน หรือในเวลาใกล้กัน เพราะอาจได้รับกาเฟอีนมากเกินไป</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

